



ประกาศคณะกรรมการประเมิน
การเลื่อน การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
เรื่อง ประกาศผลการประเมินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)

ตามที่คณะกรรมการประเมิน การเลื่อน การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ได้ดำเนินการประกาศรับสมัคร คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ตั้งแต่วันที่ ๒-๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินและได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ดังนี้

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ว่าง	ชื่อ - สกุล ผู้ผ่านการประเมินการคัดเลือกฯ
๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๒๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านแห สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอ่างทอง	นายยุทธพงษ์ เทียมปัญญา
๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๕๖๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลม่วงเตี้ย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ	นายจิรวัดน์ เอี่ยมสะอาด
๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๔๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบางพลับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง	นางสาวอรรวรรณ์ นิลประดิษฐ์
๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๗๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทางพระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง	นายธวัช ปราบภูผล

/๕. ผู้อำนวยการ...

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ว่าง	ชื่อ - สกุล ผู้ผ่านการประเมินการคัดเลือกฯ
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๖๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลองครักษ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง	นายเอกภัสร์ สุดใจสกุลพงษ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ประธานคณะกรรมการประเมินการเลื่อน การโอนฯ

หมายเหตุ กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป